

โครงการปลูกจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติที่เป็น ข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม



วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องประชุมหมายเลข 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกฯ และปาฐกถาพิเศษ
"แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ในสังคมอุดมคุณธรรม"



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม และปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ในสังคมอุดมคุณธรรม” ซึ่งจัด
โดย สำนักวิชาการและสำนักการต่างประเทศ โดยมี นายพีระพจน์ รัตนมาลี
รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักวิชาการ และสำนักการต่างประเทศ เข้าร่วม
โครงการ

NEXT →

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จัดพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
สำนักวิชาการ ร่วมกับสำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1

โครงการปลูกจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติการเป็น ข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม



ปาฐกถาพิเศษจากบุคคลต้นแบบ เรื่อง "แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ในสังคมอุดมคุณธรรม"



พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
สมาชิกวุฒิสภา

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
และอดีตประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู้สังคมเพื่อพัฒนา
ชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา



โครงการปลูกจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม



พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสำนักวิชาการ และสำนักงานต่างประเทศ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับต่อเนื่องมา 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และขอให้ร่วมกันรักษาและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป



★ **ปัจจัยสู่ความสำเร็จ**

- KISS ~ Keep It Simple & Simple
- **K** ~ Knowledge
- **S** ~ Skill
- **A** ~ Attitude

สังคมคุณธรรม

ภาพที่เราอยากเห็น

??

แลกเปลี่ยนเรียนรู้



NEXT ➔

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้เน้นย้ำให้บุคลากรตระหนักถึง "ความรู้ คู่คุณธรรม" "4c 1s" communication coordination cooperation collaboration และ sincere

โครงการปลูกจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติการเป็น ข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม



คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จัดพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
สำนักวิชาการ ร่วมกับสำนักงานต่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา